

BÁO CÁO

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã khóa XV, kỳ họp lần thứ 7.

Thực hiện Thông báo số 05/TB-HĐND, ngày 30/10/2023 của Thường trực HĐND xã về thông báo Nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân xã Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026;

UBND xã báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024, cụ thể như sau:

I. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- UBND xã thường xuyên tuyên truyền sâu rộng các văn bản về Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển khai trong các cuộc họp định kỳ, đột xuất của UBND xã để quán triệt trực tiếp đến các ngành, đoàn thể trong đơn vị.

- Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của cấp ủy Đảng, sự phối hợp vào cuộc giữa chính quyền với cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể triển khai, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ngay từ đầu năm cùng với tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức. Đơn vị đã chủ động lồng ghép quán triệt cho cán bộ, công chức và người lao động ở đơn vị mình về Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực và thống nhất về tư tưởng, hành động, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sạch, vững mạnh.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của địa phương

- Trên cơ sở chương trình, kế hoạch về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng ủy và văn bản hướng dẫn các cấp, UBND xã nghiêm túc tổ chức thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí liên quan đến các lĩnh vực như: Các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý, sử dụng nguồn viện trợ của nước ngoài, mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng

trang thiết bị làm việc... và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả, đúng mục tiêu. Từ đó đã chỉ đạo, hướng dẫn các Ban, ngành, bộ phận xây dựng chương trình kế hoạch của địa phương, đơn vị. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, công đoàn, các buổi họp giao ban và các buổi họp khối.

- Để triển khai tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, UBND xã đã họp chỉ đạo thực hiện về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020, đồng thời chỉ đạo các ban ngành chủ động xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, ban ngành mình quản lý.

- Gắn việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “*về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ*” trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị và địa phương. Thực hiện có hiệu quả một số giải pháp, nhiệm vụ, tạo chuyển biến mạnh mẽ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị mình quản lý.

3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Đưa nội dung kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào nội dung của kế hoạch kiểm tra hàng năm và xem đây là biện pháp để phát hiện, ngăn ngừa các hành vi lãng phí, kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để có biện pháp khắc phục.

- Công tác kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực: Đất đai, các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia, quản lý, sử dụng nguồn viện trợ của nước ngoài, mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng trang thiết bị làm việc... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời ngăn chặn tình trạng tham ô, lãng phí có thể xảy ra.

II. Tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

1. Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cụ thể trong các lĩnh vực

a. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN); trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- Việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của các cơ quan, đơn vị được chặt chẽ hơn với các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như: Thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2023 và quyết toán ngân sách năm 2022 theo đúng quy định; các quy định Luật NSNN, từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán đến chấp hành và quyết toán ngân sách đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và công khai dự toán các công trình được đầu tư trên địa bàn đặc biệt là các công trình do cộng đồng dân cư xây dựng, thi công.

- Dự toán giao năm 2023 tiết kiệm 10% kinh phí chi thường xuyên cân đối lương với tổng số tiền là 93,505 triệu đồng đạt 100%.

- Thực hiện Nghị quyết số 12/NĐ-HĐND, ngày 23 tháng 12 năm 2022 của HĐND xã Đăk Kôi về phê chuẩn dự toán Ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2023; Căn cứ khả năng thu ngân sách trên địa bàn, UBND xã đã chỉ đạo các ban ngành chủ động sắp xếp, thực hiện các nhiệm vụ chi và áp dụng giải pháp phù hợp để đảm bảo cân đối ngân sách. Cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết để cân đối cho các nhiệm vụ phát sinh cấp thiết. Chủ động sắp xếp, bố trí trong phạm vi dự toán được giao để xử lý các nhiệm vụ chi phát sinh đột xuất trong năm; Chi tiêu hợp lý và hết sức tiết kiệm; quản lý, sử dụng nguồn dự phòng theo đúng quy định chủ yếu phát sinh nhiệm vụ đột xuất như khắc phục thiên tai, hỏa hoạn, phục vụ công tác an ninh trật tự. Không thực hiện chi khi không có nguồn hoặc chưa xác định nguồn tránh bội chi trong ngân sách.

- Nghiêm túc thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi thường xuyên như: Tiếp tục tiết giảm chi phí điện, điện thoại, văn phòng phẩm, hạn chế tối đa việc tổ chức các lễ kỷ niệm, hội nghị, hội thảo, tiếp khách, đi công tác, hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ, công chức, ... Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, các khoản chi ngân sách trong phạm vi quản lý và theo chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo vốn ngân sách đặc biệt là các nguồn vốn có sự đóng góp của người dân, được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả.

- Về quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu, kinh phí mang tính chất sự nghiệp: Việc sử dụng kinh phí các chương trình mục tiêu, kinh phí mang tính chất sự nghiệp luôn được thực hiện nghiêm túc, đúng mục đích, đối tượng, nội dung của chương trình và các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước, chủ yếu là hỗ trợ cho người dân bằng cây trồng, vật nuôi, công cụ, dụng cụ hỗ trợ sản xuất; vật tư nông nghiệp; thực hiện các mô hình... Nhìn các dự án, đơn vị đều triển khai thực hiện đúng quy định từ khâu lập, thẩm định hồ sơ, xác minh đối tượng thụ hưởng và quy trình, định mức thực hiện, định mức mua sắm, đảm bảo chất lượng và giá mua phù hợp giá thị trường, tiết kiệm ngân sách Nhà nước.

- Bên cạnh đó, UBND xã phối hợp với các ban ngành của xã luôn chú trọng triển khai công tác xã hội hóa trên nhiều lĩnh vực, thực hiện kêu gọi sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và triển khai nhiều hoạt động Nhà nước và nhân dân cùng làm, góp phần tiết kiệm ngân sách để có thêm nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ- HĐND-UBND xã, Ban XĐGN xã luôn luôn chú trọng công tác giảm nghèo, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân ¹.

+ Đã kêu gọi sự đóng góp của các tổ chức ủng hộ thực hiện bằng trao tặng 04 ngôi nhà hỗ trợ người nghèo của xã với trị giá 200 triệu đồng do Quỹ vì người nghèo tỉnh Kon Tum tài trợ.

+ Thực hiện chương trình bánh chưng xanh đơn vị đã kêu gọi chung tay đóng góp được 42,036 triệu đồng trong đó nhà nước hỗ trợ 27 triệu đồng, các tổ chức cá nhân khác hỗ trợ 15,036 triệu đồng thực hiện 9/9 khu dân cư.

+ Thực hiện việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân trên địa bàn xã trong 6 tháng đầu năm 2023 với tổng số thẻ 2.641 cái;

+ Thực hiện cứu đói dịp tết Nguyên đán cho 116 hộ/408 khẩu với tổng số gạo 6.120 kg từ nguồn gạo của Chính phủ.

- Việc lập kế hoạch, xác định danh mục đầu tư được thực hiện đúng nguyên tắc quy định, phù hợp với danh mục dự án đầu tư được duyệt, tính chất, quy mô, tiến độ, yêu cầu của dự án đầu tư và kế hoạch được giao; ưu tiên lập kế hoạch, xây dựng các danh mục đầu tư theo ý kiến đề xuất của người dân...

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, giảm thiểu việc kéo dài thời gian thực hiện các khoản vốn đầu tư, đồng thời rà soát các công trình cần xây dựng sửa chữa, chủ động khai thác tiềm năng đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế an sinh xã hội, ổn định chính trị trên địa bàn.

b. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm các thiết bị công cụ dụng cụ làm việc của cơ quan, tổ chức trong khu vực nhà nước:

- Việc trang bị mua sắm TSCĐ tại các đơn vị đều được thực hiện đúng quy định và bảo đảm đúng tiêu chuẩn định mức theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 17/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Đơn vị đã mở sổ sách theo dõi quản lý, tính khấu hao và hao mòn tài sản theo chế độ quy định, quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát, mất mát tài sản, kịp thời bảo dưỡng, sửa chữa để tăng thêm thời gian sử dụng tài sản và phát huy tối đa công năng, hiệu quả của tài sản.

c. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên:

- Thường xuyên chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với các ngành chức năng và các ngành đoàn thể thôn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân thông qua các buổi họp giao ban tuần, các buổi họp thôn, sinh hoạt cộng đồng..., đồng thời thường xuyên kiểm tra việc thực hiện bảo vệ tài nguyên khoáng sản của người dân. Đặc biệt đối với các hộ dân được các cấp, các ngành giao đất bảo vệ rừng và trồng rừng phải cam kết thực hiện đúng các quy định về quản lý bảo vệ rừng.

- Việc bảo vệ, sử dụng tiết kiệm các nguồn nước luôn được coi trọng, thường xuyên tuyên truyền vận động Nhân dân hưởng ứng các chương trình bảo vệ, giữ gìn nguồn nước sạch, chống ô nhiễm môi trường nước, lau chùi bể nước

, khai thông đường ống dẫn nước...nhằm nâng cao ý thức người dân đảm bảo vấn đề môi trường và đáp ứng nhu cầu nước sạch sinh hoạt cho các tổ chức, cá nhân sử dụng.

d. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước:

- Cán bộ, công chức và người lao động luôn chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc do UBND xã ban hành, tại cơ quan đã góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành, cũng như vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức.

e. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân:

- Cùng với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ý thức tiết kiệm trong sản xuất, tiêu dùng của nhân dân đã dần được nâng lên; do làm tốt công tác tuyên truyền thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cũng như thực hiện tốt cuộc vận động nhân dân thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư nên đã phát huy và đem lại hiệu quả thiết thực, thể hiện trong tổ chức các hoạt động lễ hội, tổ chức đám cưới, đám tang và các hoạt động văn hóa khác, đảm bảo tiết kiệm, lành mạnh, văn minh, dần xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, gây lãng phí.

g. Kết quả thanh tra, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm.

- *Công tác thanh tra, kiểm tra:*

+ Từ đầu năm đến nay, chưa có đợt thanh tra, kiểm tra tại UBND xã.

+ Việc quản lý điều hành ngân sách thực hiện đúng theo Luật ngân sách nhà nước và các chế độ, chính sách hiện hành; công tác lập, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư triển khai thực hiện đã tuân thủ quy định theo Luật đầu tư công; quản lý đầu tư xây dựng thực hiện đúng quy trình, ưu tiên bố trí nguồn vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; thực hiện thu, chi tài chính đúng quy định, không xảy ra hiện tượng tham nhũng, lãng phí.

- *Công tác xử lý vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng:*

+ Về lĩnh vực bảo vệ rừng: Từ đầu năm đến nay UBND xã phối hợp các ngành chức năng đã tổ chức tuyên truyền 16 cuộc với tổng lượt người tham gia 887 lượt cho toàn bộ 9/9 thôn, đồng thời tổ chức đi truy quét 9 lần/57 người tham gia và chỉ đạo cho thôn trưởng thành lập các nhóm hộ gia đình để tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng trên lâm phần nhà nước giao quản lý bảo vệ, thường xuyên túc trực nhằm ngăn chặn tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép, đến nay không phát hiện hành vi nào vi phạm lâm luật.

2. Hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã chưa phát hiện trường hợp lãng phí xảy ra.

III. Đánh giá chung

1. Về ưu điểm: UBND xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; gắn việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tinh thần cần, kiệm, liêm, chính và thực hành tiết kiệm; gắn các chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với các hoạt động quản lý nhà nước; đã đưa việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào tiêu chí đánh giá xếp loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tập thể các cơ quan, đơn vị.

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

- Tồn tại, hạn chế: Việc triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở các bộ phận phân ban, đơn vị hiệu quả chưa cao; chế độ thông tin, báo cáo chưa kịp thời nên việc tổng hợp báo cáo chung tình hình thực hành, tiết kiệm chống lãng phí của xã gặp không ít khó khăn; phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa được khơi dậy mạnh mẽ và chưa phát huy được hiệu quả tích cực; những tấm gương điển hình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa được quan tâm và nhân rộng kịp thời.

- Nguyên nhân: Ý thức trách nhiệm của một số ít cán bộ, công chức, người lao động đối với công tác thực hành, tiết kiệm chống lãng phí chưa cao; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có lúc, có nơi còn hình thức, chiếu lệ.

IV. Phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thời gian tới

1. Xác định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, đơn vị; Thủ trưởng đơn vị tuyên truyền sâu rộng đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Tăng cường thông tin, phổ biến pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt chú trọng cập nhật các văn bản về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như: Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI...

3. Đề nghị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng đối với cơ quan, đơn vị.

4. Tập trung rà soát các kế hoạch, dự án đầu tư ngay từ khâu định hướng, chủ trương đầu tư, tránh việc định hướng đầu tư và chủ trương đầu tư sai, dẫn đến các dự án đầu tư không đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, đầu tư dàn trải, hiệu quả sử dụng vốn nhà nước thấp.

5. Đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quyết toán các dự án đầu tư ở nhằm nâng cao tiến độ và chất lượng công tác

thanh quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước, góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà thầu và hạn chế thất thoát ngân sách nhà nước.

6. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước phải thực hiện công khai theo đúng quy định của pháp luật, tập trung thực hiện công khai việc sử dụng ngân sách Nhà nước và các nguồn tài chính được giao theo quy định. Khuyến khích thực hiện hình thức công khai trên trang thông tin điện tử nhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm ngân sách.

7. Đẩy mạnh việc thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng qua Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tăng cường vai trò của người dân trong việc theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư.

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về các lĩnh vực liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó xây dựng kế hoạch và tập trung tổ chức kiểm tra, thanh tra một số nội dung, lĩnh vực, công trình trọng điểm.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Kính trình Hội đồng nhân dân xã khóa XV, kỳ họp thứ 7 xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- UBND huyện (b/c);
- TT Đảng ủy xã (b/c);
- TT HĐND xã (b/c);
- CT, PCT UBND xã;
- Các Ban của HĐND xã;
- Các Đại biểu HĐND xã;
- Các ban, ngành, đoàn thể xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

A Câu

